



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 15 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,095 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,215 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,403 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 812 ราย ในเรือนจำ 877 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 99,145 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,351 ราย หายป่วยสะสม 63,667 ราย อยู่ระหว่างรักษา 34,913 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย รวมเสียชีวิต 565 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 163,162,075 ราย เสียชีวิต 3,383,004 ราย รักษาหายแล้ว 141,458,846 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก เรียกร้องประเทศร่ำรวยบริจาควัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประเทศที่ยากจนและกำลังขาดแคลนวัคซีน ก่อนฉีดให้กับเด็กและวัยรุ่นในประเทศ อินเดีย ผู้เสียชีวิตรายวันเกือบ 4,000 ราย นำร่องฉีดวัคซีนสปุตนิค วี จากรัสเซีย ให้ประชาชน ได้ทันที สั่งยกระดับมาตรการรักษาระยะห่างในเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบ หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก ฝรั่งเศส ใกล้เคียงเป้าหมายให้วัคซีนเข็มแรก 20 ล้านคน อังกฤษ เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์อินเดียแล้ว 4 ราย เร่งตรวจหาเชื้อและระดมฉีดวัคซีน เผย วัคซีนโควิด 19 ช่วยป้องกันการเสียชีวิตในประชาชนเกือบ 12,000 คน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. เรียกร้องเร่งฉีดวัคซีนให้อส.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, topnews

-นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้กับ อสม. เพื่อเป็นกลไกในการช่วยรัฐบาลรับลงทะเบียนและสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน ระบุ ข้อมูลของ สร.พบวัคซีนที่ได้มาจัดสรรให้กับอสม.ได้เพียง 5-10% ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสสอ.ยังฉีดวัคซีนไม่ถึง 100%

2.ผ่อนคลามาตรการในร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้นำร้านอาหารในร้านได้ไม่เกิน 25% เปิดได้ถึง 21.00 น. สั่งซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. ว่า มีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงเชิญกรมอนามัย สมาคมภัตตาคารไทย มาให้คำแนะนำ ทั้งนี้ มีการเสนอมาตรการ คือ 1.ลดที่นั่ง เว้นระยะห่างใน 25% ของพื้นที่ 2.เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารตามความจำเป็น 3.ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลกำกับมาตรการให้เข้มข้น ผิดครั้งที่ 1 ให้ตักเตือน ครั้งที่ 2 ไปสามารถสั่งปิดร้านได้ ตามอำนาจของคกก.โรคติดต่อจังหวัด และ 4.ประเมินระยะยาว หากเกิดเหตุว่าจะติดเชื้อจากการผ่อนคลามาตรการ สามารถกลับไปปิดแบบเดิมได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-น.ส.วรรณวีระ ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ไม่เห็นด้วยกรณีศบค.จะให้นำร้านอาหารในร้านอาหารได้ 25% ของจำนวนที่นั่ง เพราะตอนที่ใช้มาตรการห้ามกินในร้านมีผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 คน และขณะนี้ผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง แต่กลับผ่อนคลามาตรการ สร้างความสับสนให้กับประชาชน

3.เรียกร้องให้นายกฯ ลาออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เครือข่าย “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย” จัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ภาวะผู้นำกับการฝ่าวิกฤติประเทศไทย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานสถาบันสร้างไทย ระบุ ทั้งเรื่องโควิดและเศรษฐกิจนายกฯ ถือว่าสอบตก เพราะไม่สามารถคุมการระบาดได้ ส่วนกรณีวัคซีนมีตัวเลือกน้อยและปริมาณไม่พอ เสนอให้กระจายอำนาจให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง ไม่ควรรวบอำนาจไว้ที่ ศบค. และหากแก้ปัญหาวิกฤติครั้งนี้ไม่ได้ ควรลาออก

4.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการฉีดวัคซีนแบบบอลกอน ว่า ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเตือนให้เร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและมากที่สุด แต่รัฐบาลไม่ทำ จนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงจึงเพิ่งประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ขณะที่ความเชื่อมั่นของรัฐบาลแทบไม่เหลือ การสื่อสารมีปัญหา ประชาชนกังวลเรื่องผลข้างเคียง ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ ส.ส.กรุงเทพฯ ระบุ ข่าวสารต่างๆ ที่ออกมาทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่กล้าไปฉีดวัคซีน ซึ่งต้องโทษนายกฯ ที่ไม่เคยพูดให้ประชาชนเข้าใจและมั่นใจในเรื่องนี้

5.การระบาดในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, จส.100, newtv, pptvhd36)

ประเด็นข่าว

-กรมราชทัณฑ์ เผย จากการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก 100% พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,219 ราย แยกเป็น เรือนจำกลางคลองเปรม 510 ราย เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 88 ราย และเรือนจำพิเศษธนบุรี 621 ราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่ต้องส่งรักษาพยาบาลนอก 6 ราย ที่เหลือเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ได้ตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ เพื่อรับมือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะต่างๆ ในวันนี้ได้พูดคุยถึงการติดเชื้อในเรือนจำ ต้องเข้าไปรักษาและควบคุม โดยปลัด สธ. อยากให้เข้ามาตรวจการบำบัดแอ็นด์ซิล จัดตั้งหน่วยงานดูแลเบ็ดเสร็จผู้ป่วยทุกอาการ โดยรพ.ราชวิถีสามารถทำห้องไอซียูนอกอาคารเสร็จใน 7 วัน ซึ่งหากทำได้ในเรือนจำจะดีที่สุด ขณะนี้ทุกฝ่ายพยายามดำเนินการ

6.รายงานการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ โปสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, thaiPBS, innnews, sanook)

-**นครราชสีมา** พบผู้ป่วยใหม่ 7 ราย เป็นชาวอินเดีย 1 ราย เร่งหาสายพันธุ์ สั่งปิดโรงงานผลิตกุนเชียงขนาดใหญ่ ศูนย์ของฝากเจ้าสัว หลังพบคนงานติดเชื้อแพร่กระจายไป 5 อำเภอ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 30 ราย **สงขลา** พบผู้ติดเชื้อที่โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 452 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมา 30 ราย และคนไทย 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 62 ราย กำหนดตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพนักงานอีก 1,500 คน ในวันที่ 17 พ.ค. **เพชรบุรี** นายอำเภอเขาย้อย เตือนผู้นำชุมชนในพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาด เนื่องจากโรงงานขนาดใหญ่มีพนักงาน 1 หมื่นคนเศษ เป็นคนไทยประมาณ 4,500 คน และชาวเมียนมาประมาณ 6,500 คน พบพนักงานติดเชื้อหลายราย ตรวจกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ทำงานใกล้ชิดพบติดเชื้อทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคได้ปิดพื้นที่เสี่ยง และเร่งตรวจสอบขยายผลเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม **พิจิตร** สารวัตรโรงพักบางลาย เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ส่วนครอบครัวติดเชื้อทั้งหมด **ประจวบคีรีขันธ์** โรงแรมแกรนด์หัวหินสั่งกักตัวพนักงาน 12 คน เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบว่าพนักงานโรงงานสับปะรดที่เคยกักตัวในโรงแรมติดเชื้อโควิดก่อนย้ายไปรพ.สนาม **สมุทรปราการ** ติดเชื้อเพิ่ม 201 ราย **เชียงใหม่** ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย ประกาศปิดบ้านสันจิกู๋ สันป่าตอง สั่งเฝ้าระวังอีก 12 คลัสเตอร์ **ราชบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย ผู้ว่าฯ กำหนดคนเดินทางเข้าต้องมีใบแสดงผลตรวจโควิด **สระแก้ว** ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย พบประวัตินายจ้างติดเชื้อตี๋มเปียร์จากขวดแล้วส่งให้ลูกน้อง-ครอบครัวตี๋มต่อ และพบคลัสเตอร์เขาฉกรรจ์ เสียชีวิตรวม 23 ราย **ปทุมธานี** ติดเชื้อเพิ่ม 222 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, thebangkokinsight, pptvhd36)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า พบการแพร่ระบาดคลัสเตอร์สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 105 ราย และยังพบคลัสเตอร์ย่อยในสนามบินสุวรรณภูมิอีก 4 คลัสเตอร์ เช่น ไปรษณีย์ บริษัทเอกชน ฝ่ายบริการการขนส่ง และบริษัทการบินไทย ส่วนกทม. พบการแพร่ระบาด 27 คลัสเตอร์ ใน 17 เขต ได้แก่ ดินแดง วัฒนา คลองเตย หลักสี่ ลาดพร้าว ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สวนหลวง ปทุมวัน สาทร สัมพันธวงศ์ จตุจักร สีลม ประเวศ และวังทองหลาง สอบสวนแล้ว 7 คลัสเตอร์ อยู่ระหว่างสอบสวนและควบคุมโรคอีก 20 คลัสเตอร์ โดยคลัสเตอร์น่าเป็นห่วงคือแคมป์คนงานก่อสร้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-คนงานแคมป์ย่านหลักสี่ออกมาซื้ออาหารนอกแคมป์เพราะไม่มีอาหารกิน สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ เรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล นำอาหารมามอบให้กับผู้ที่กักตัว

-เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเขตหลักสี่ได้แยกผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลแล้ว พร้อมมีคำสั่งปิดพื้นที่ ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออกโดยเด็ดขาด และทางบริษัทจะดูแลคนงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเข้มงวด

7.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน

-กรณี น.ส.พิชชาภา กองเทพ อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่ สป.สธ. เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผลการผ่าพิสูจน์จะทราบไม่เกิน 1 เดือน โดยญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยกินยาลดความอ้วน หรือเคยมีประวัติกินยาหรือฉีดยาดังกล่าวมาก่อน ด้าน นายชาย ระบุ กรณีผู้ออกมาเผยแพร่เรื่องการกินยาลดความอ้วน หลังเสร็จงานจะขอความเป็นธรรมและค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบปรับจังหวัดตามระดับสีและจะเสนอนายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. พิจารณาและออกคำสั่ง โดย 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นั่งกินอาหารในร้านได้ไม่เกิน 25% เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ร้านสะดวกซื้อ ตลาดได้รุ่ง เปิด 04.00-23.00 น. ห้างสรรพสินค้า เปิดตามเวลาปกติและปิดไม่เกิน 21.00 น. จำกัดคนเข้าบริการ งดใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา ยกเว้นมาขอเป็นรายกรณี สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่กิจกรรมเสี่ยง ปิดบริการ ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ทำการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นข่าว

พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎร์ธานี กินอาหารในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคกก.โรคติดต่อจังหวัด 3.พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัดที่เหลือ สามารถกินในร้านได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและดื่มสุรา ในอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, โปสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, pptvhd36, sondhitalk, 77kaoded, tnnthailand, innnews, amarintv, newtv.)

-ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศปรับปรุงล่าสุด ในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรับโซนสีจังหวัด คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 4 จังหวัด ผ่อนผันการสวมหน้ากากฯ ขณะอภิปราย ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามระดับความเข้มข้นของพื้นที่ มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.สธ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมและติดตามการทดลองระบบการฉีดวัคซีน ที่จุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยฉีดวัคซีนให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาสาสมัคร และกลุ่มอาชีพเสี่ยง ที่ลงทะเบียนกับสำนักอนามัย กทม. เท่านั้น สำหรับประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนผ่านไลน์และแอปฯ หมอพร้อม โดยจะลงทะเบียนได้เร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนแล้วกว่า 2,124,732 โดส ทั่วประเทศ เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก 1,416,732 ราย เข็มสอง 708,300 ราย พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญ 14 ราย ซึ่งทุกรายอาการหายเป็นปกติแล้ว และยังไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ผ่านองค์กรต่างๆ ที่จะนำบุคลากรมาฉีดเป็นกลุ่ม และระบบการวอล์กอิน ที่จะเริ่มเดือนมิ.ย.นี้ โดยติดตามการประกาศของจังหวัดในรายละเอียดแต่ละพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, โปสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง7, workpointtoday, topnews, siangtai)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.สธ. ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ร.ม.การท่องเที่ยวฯ ส่งมอบวัคซีน 1 แสนโดส ให้แก่ จ.ภูเก็ต และมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 ชุด Cover All ยาแผนไทยฟ้าทะลายโจร ให้กับรพ.วชิระภูเก็ต และร่วมประชุมวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จ.ภูเก็ต ซึ่งจะเป็นจังหวัดปลอดภัยจังหวัดแรกตามนโยบายเปิดประเทศในวันที่ 1 ก.ค. 2564 นำร่องเปิดการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้จะเริ่มฉีดปูพรมตั้งแต่มี.ย.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, สปริงนิวส์ newtv.)

-ปลัด สธ. เผย รพ.บุษราคัม วันแรกได้รับประสานผู้ติดเชื้ออาการปานกลางจนถึงหนัก 137 ราย เข้าสู่การรักษาแล้ว 55 ราย อยู่ระหว่างนำเข้าอีก 82 ราย ทุกรายอาการคงที่ ส่วนการรับ-ส่งต่อรวดเร็ว เป็นไปตามแผนที่วางไว้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, topnews

-พญ.สุชาดา เจียมศิริ รองผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวผ่าน Facebook live ของ สปสช. ว่า ขอให้มารับวัคซีนโควิด 19 ให้เร็วที่สุด ไม่ต้องกลัวผลข้างเคียง ขณะนี้ฉีดไป 1 ล้านโดส ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตไปแล้วหลายคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์สยามรัฐ

-องค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค 5 แสนโดสจากประเทศจีน เมื่อรวมวัคซีนซิโนแวคอีก 5 แสนโดส ซึ่งกรมควบคุมโรคได้รับบริจาคจากประเทศจีนที่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 จะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาแล้วทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส และปลายเดือนพ.ค.จะเข้ามาเพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส รวมเป็นทั้งสิ้น 6 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์

-ก.การอุดมศึกษา เผยข้อมูลการติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศไทย พบว่า 89.19% ของผู้ฉีดไม่มีรายงานผลข้างเคียงหลังรับวัคซีน อีก 10.81% มีผลข้างเคียง ได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ 6.65% ปวดศีรษะ 4.37% เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 3.23% ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 3.18% ไข้ 2.08% คลื่นไส้ 1.56% ท้องเสีย 1.23% ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.91% ผื่น 0.7% อาเจียน 0.4% อาการอื่นๆ 1.34% มีอาการแพ้รุนแรง 6.5 คนต่อหนึ่งล้านโดส และการขาดชนิด Polyneuropathy 0.5 คนต่อหนึ่งล้านโดส ไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน ทั้งนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 2,040,363 โดส เข็มแรก 1,395,130 คน หรือ 2.11% ของประชากร ฉีดครบสองเข็มแล้ว 645,233 คน หรือ 0.97% ของประชากร โดย 94.8% เป็นวัคซีนซิโนแวค และ 5.2% เป็นวัคซีนแอสตราซิเน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ workpointtoday

-ก.การอุดมศึกษา เปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนโควิด 19 ทั้งสองชนิดที่ฉีดในคนไทย ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พบว่า ทั้งสองชนิดสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก ผู้ได้รับวัคซีนเกือบทุกรายสามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูง โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราซิเนกาเข็มแรกแล้ว 4 สัปดาห์ 97.26% และผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคสองเข็มแล้ว 4 สัปดาห์ 99.49%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

ประเด็นข่าว

-ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อธิบายการบริหารจัดการควบคุมการแพร่เชื้อในรพ.บุษราคัม 5 ด้าน กำหนดพื้นที่ฝ้าระวาง 500 เมตร มีระบบกรองอากาศ จัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล แบบเดียวกับฮออสพิเทล ส่วนขยะติดเชื้อ อบจ.นนทบุรีจัดการ และผู้ป่วยจะส่งต่อมาจากรพ.เท่านั้น ไม่นอญูญาตอกนอกพื้นที่จนกว่าจะหาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-รมว.การท่องเที่ยวฯ ยืนยันภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ ชาวภูเก็ตจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ 70% เพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามกำหนด 1 ก.ค. ต่อด้วยการฉีดให้ชาวบุรีรัมย์ รองรับการแข่งขันกีฬาโมโตจีพี ที่จะจัดแข่งในระบบเปิดให้มีผู้ชมได้ ในช่วงต้นเดือน ต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-ปลัด มท. ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมจุดฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ภายใน 28 พ.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, thailandplus, newtv.)

-ก.แรงงาน เผย ผู้ประกันตนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 6.5 ล้านคน หรือ 80% เตรียมส่งข้อมูลต่อ สธ โดย ก.แรงงานมีความพร้อมที่จะรับวัคซีนจาก สธ.มาดำเนินการฉีดให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-ก.กลาโหม ร่วมกับ สธ.และ กทม. จัดตั้งรพ.บุษราคัม รพ.สนามบางขุนเทียน และรพ.สนามวัฒนาแพดตอร์รี่ สมุทรสาคร เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล พร้อมทั้งจัดกำลังพล เจ้าหน้าที่แพทย์ทหารหมุนเวียนสนับสนุนการบริหารจัดการในรพ.สนามดังกล่าว ร่วมกับสนับสนุนการจัดชุดตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง กทม. เพื่อเร่งแยกผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ขณะเดียวกัน ได้จัดรถครัวสนามเข้าไปประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในชุมชนต่างๆ กว่า 1,000 ครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-ผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายให้สำนักอนามัย ประสาน สปคม. กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย จัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่เสี่ยง เพื่อตรวจเชิงรุก โดยกำหนดดาวกระจายใน 6 กลุ่มเขต ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-อ.หวัทิต จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ และในภาพรวมของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า, sanook, innnews

-สสจ.สงขลา ประกาศตั้ง รพ.สนาม บนเรือขุดเจาะ BOA DEEP C สัญชาติอินโดนีเซีย หลังพบลูกเรือ 6 รายติดโควิด 19 ยังไม่แสดงอาการ โดยเรือมาจากอินเดีย ผ่านสิงคโปร์ จอดห่างเกาะหนู 15 กม. แยกคนปกติดูอาการแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นนทบุรี เตรียมเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนผู้อายุ 18 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม เตรียมใช้ห้างเดอะมอลล์-เซ็นทรัลเวสต์เกต ให้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ดีแทค เอไอเอส ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารรองรับการทำงานทีมแพทย์ รพ.บุษราคัม ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และอำนวยความสะดวกการสื่อสารให้ผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด

-บ.ซิลิลิค ฟาร์มา จก. ออกแถลงการณ์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโมเดอร์นาในประเทศไทย ผ่านองค์การเภสัชกรรม ว่า การจำหน่ายวัคซีนโควิด 19 ของโมเดอร์นา จำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, acnews

-สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เน้นองค์กรสื่อเสนอข่าวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ดังนี้ 1.นำเสนอข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบของวัคซีนอย่างรอบด้าน ไม่ใส่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นลงในข่าว 2.ระมัดระวังการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด 3.นำเสนอข่าวและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนตามข้อเท็จจริง โดยย้ำถึงข้อมูลภาพรวมที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในเชิงสัดส่วนของผู้ได้รับการฉีดทั้งหมดในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อไม่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุ 4.ระมัดระวังการพาดหัวข่าวที่เร้าอารมณ์เพื่อเรียกความสนใจ แต่ไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด ควรใช้ถ้อยคำที่รัดกุม รอบคอบและสะท้อนสาระสำคัญของข่าว 5.ระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเสนอผ่านรูปแบบของอินโฟกราฟิก 6.นำเสนอข่าวและภาพข่าวด้วยความถูกต้องมากกว่าความเร็ว และเมื่อพบความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องแก้ไขทันทีในทุกช่องทางที่ได้นำเสนอไปแล้ว 7.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและรอบด้าน 8.ระวังการใช้ภาษาทางการแพทย์ เน้นภาษาที่ง่าย ชัดเจนและไม่คลุมเครือ

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สร.ส่งแพทย์-ทันตแพทย์ใช้ทุน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, acnews

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดสร. ให้สัมภาษณ์ว่า สร.เปิดให้แพทย์และทันตแพทย์จบใหม่เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ ปี 2564 โดยใช้วิธีออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พ.ค. 2564 มีแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 23 แห่ง และทันตแพทย์ จากสถาบันการศึกษา 11 แห่ง ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งสิ้น 2,478 คน เป็นแพทย์ทุนรัฐบาล 1,852 คน แพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล 88 คน และทันตแพทย์ 538 คน แพทย์และทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคนจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี